

เปิดตัว สถาบันสอนดนตรี “เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่” สวนสนุกดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อผู้เล่นดนตรีทุกวัย



กรุงเทพฯ ก.พ. 2556 -- **เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่** สวนสนุกดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อผู้เล่นดนตรีทุกวัย ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ผสานใส่ในดนตรี ณ เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ เปิดตัวด้วยแนวคิดการเรียนการสอน ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน เรียนรู้จากความสนุก และนำไปใช้งานได้จริง โดดเด่นในการแบ่งระดับการเรียนตามความสนใจ และเหมาะสม กับทุกช่วงวัยผ่านโปรแกรมการเรียนที่เน้น ความสนุกและสร้างสรรค์ อาจารย์ปิยะเพลส ช.หลังสวน

คุณชัชวาล ปุกหุด หนึ่งในผู้บริหารของ เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ กล่าวว่า “จากการก่อตั้งและดำเนินงานอยากให้ เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ จุดประกายและเป็นบ่อเกิด ของแรงบันดาลใจให้นักเรียนออกไปตามหาความฝันบนเส้นทางดนตรีของตนเอง รวมไปถึงการที่ให้ดนตรีเป็นส่วนเติมเต็มของชีวิตสำหรับนักเรียนทุกคนที่ได้มีโอกาสมาเรียน ให้ดนตรีได้ทำหน้าที่สร้างความสุขต่อทุกคน อีกทั้ง ประสบการณ์ด้านการสอนดนตรีที่สั่งสมมายาวนาน ทำให้เรารู้ว่าการเรียนดนตรีให้เข้าถึงและประสบ ความสำเร็จ อย่างแท้จริงนั้นต้องมาจากปัจจัย 4 อย่างด้วยกัน นั่นคือ การมีใจรัก (Passion) ความอดทน (Patience) การหมั่นฝึกซ้อม (Practice) และการขึ้นแสดงจริง (Performance) เราเป็นโรงเรียนเดียวที่มี ห้องรวมคลาส ให้พ่อ แม่ ลูก ได้นำเอาทักษะดนตรีตามที่ตนเองถนัด มารวมวง เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์และ สายใยรักในครอบครัว ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ได้ทั้งความสนุกสนาน และประทับใจ”

คุณโสภาวดี แสนโกศิก และคุณปัทมาภรณ์ เตชะยีนยง ผู้ร่วมก่อตั้ง เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ กล่าวเสริมว่า “เล่นเป็น เป็นสถาบันดนตรีทางเลือก เด็กๆไม่ต้องสอบ แต่ผู้ปกครองสามารถวัดผลได้ เพราะ นักเรียนที่มาเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น ตีกลอง จะรู้สึกสนุกเพราะตีได้จริง เรียนร้องเพลงจะ กลับไปร้อง เพลงได้ มั่นใจว่าตนเองร้องแสดงสดได้ เรียนเต้นรำก็ต้องกลับไปเต้นรำเป็น แกรมได้ ความพิต แอนด์ เฟอร์มด้วย เด็กชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรี ที่สถาบันของเรามีเครื่องดนตรี ให้เด็กได้เลือกมากกว่า เด็กยัง ชอบทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ และค้นหาพรสวรรค์ของตนเอง ชั้นเรียนดนตรีของเราจะช่วยให้เด็ก พัฒนาศักยภาพ ด้านความมั่นใจในตนเอง การอยู่ร่วมกัน เป็นทีม การสื่อสาร และทักษะด้านสร้างสรรค์ต่างๆ นอกจากนี้ การ เล่นดนตรีนั้นเล่นได้ทุกเพศ

ทุกวัย ไม่มีคำว่าสายไปหรือช้าเกินไปสำหรับการหัดเล่นดนตรี จึงเป็นเหตุผล ให้เราเสนอคลาสที่หลากหลายทั้งสำหรับเด็กๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ยังมีไฟ”

เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ มีโปรแกรมการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่หลากหลายและครบทุกความต้องการ ทั้งดนตรี ร้องเพลง และเต้น โดยสร้างสรรค์โปรแกรมการเรียนที่ดีและเหมาะกับแต่ละวัย อาทิ Music for Young Kids / Junior Drummers / Drum with Friends / Band with Friends / Learn to Play / ร้องเพลงแบบเดี่ยว กลุ่ม และ คอร์สร้องเพลงสำหรับผู้บริหาร / คอร์สเต้นรำ Zumba / Salsa / Latin และล่าสุด คือ Bokwa ที่เราจัดแยกเฉพาะสำหรับสาวออฟฟิศที่ต้องการหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์ม ไปพร้อมๆกับความสนุก นอกจากนี้ ยังมีคลาสเรียนที่น่าสนใจและมีนำเสนอเฉพาะที่เล่นเป็นเท่านั้น นั่นคือ **จูเนียร์ ดรัม** คอร์สที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาผนวกในการสอน และเป็นแห่งแรกที่มีโปรแกรม ดรัม ดิวเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Roland ผู้ผลิตเครื่องดนตรีไฟฟ้าชื่อดัง ทำให้การเรียนกลองพิเศษขึ้น เพราะคนที่มาเรียนจะรู้สึก สนุก ไม่เบื่อที่จะตีกลอง และ เล่นเป็นเร็วกว่าการสอนแบบทั่วไป

ทั้งนี้ที่มบुकการผู้สอนของ **เล่นเป็น** ล้วนเป็นนักดนตรีระดับแนวหน้า และมีความสามารถทาง ดนตรีหลากหลายประเภททั้งแจ๊ซ คลาสสิก ร็อค และอื่นๆ อีกมากมาย ผนวกกับ ทีมคุณครูที่ได้รับความ เชื่อถือจากเหล่าผู้ปกครองในแง่การมีความเข้าใจธรรมชาติของเด็ก และ มีประสบการณ์การสอนเด็กเล็กมา โดยเฉพาะ จึงทำให้เด็กๆรักที่จะมาเรียนเพราะรู้สึกสนุกที่ได้เลือกสิ่งๆที่ตนเองชอบและถนัด รวมไปถึง ทีมผู้สอน ซึ่งคุ้นเคยกับการทำงานกับศิลปินที่เคยออกอัลบั้มต่างๆ

สถาบันดนตรี เล่นเป็น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่พร้อมรองรับความต้องการของกลุ่มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ และเหล่าผู้บริหาร ที่ต้องการฝึกตนเองให้มีเพลงโซวี่ ประจำตัวสำหรับออกงาน เราสอนให้คุณร้องได้จริงบนเวที รู้จักจัดทำทางของตนให้เหมาะสม พร้อมๆไป กับการได้ทักษะทางดนตรี ภายในการเรียนเพียง 4-6 ครั้ง เปิดสอนทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม อีกทั้งยังมีคอร์สเต้นรำในจังหวะที่หลากหลาย และทันสมัย จากครูชื่อดัง เรามุ่งเน้นให้คลาสของเรา ช่วยให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายจากความเครียด ผ่านการออกกำลังกาย และได้เรียนรู้สังคมใหม่ๆ

ภายในงานเปิดตัว **เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่** มีครูผู้สอนที่มีชื่อเสียง และศิลปินที่มีดนตรีเป็น แรงบันดาลใจในชีวิต ให้เกียรติร่วมงาน อาทิ **ครูจ๊ะจ๋า-รวิอร สวัสดิสุข The Voice, ครูลูกปิด-ชลนรรจ์ ลิมไทย, เอ็น-กัลยกร นาคสมภพ, เต้-วิทย์สรุช สุขวัฒนศิริ, บอล-ต่อพงษ์ จันทรบุปผา วง Scrubb**

เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่ ชั้น 3 อาคารปิยะเพลส ซ.หลังสวน เปิดทำการ อังคาร-ศุกร์ 10:00-19:00, เสาร์-อาทิตย์
เวลา 09:00-18:00 น. สอบถามรายละเอียด ตารางการเรียนและกิจกรรมต่างๆได้ที่ โทร. 090-406-3011,
02-652-0553 E-mail: vrlenpenn@gmail.com หรือ www.facebook.com/vrlenpenn